



# บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)

THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ กต 010/2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส3/67 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นมีเงื่อนไขกรณีกลับรายการขายและรายการส่งมอบสินค้า รวมถึงจัดให้มี Special Audit ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส3/67 ซึ่งผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นมีเงื่อนไขกรณีกลับรายการขายและรายการส่งมอบสินค้า ดังนี้

1. ในระหว่างไตรมาส 3/2567 บริษัทฯ ได้มีการกลับรายการขาย ที่มีข้อตกลงการขายที่แจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า (Billed and Hold Arrangement) ซึ่งเป็นรายการขายที่บริษัทฯ ทำการบันทึกรายการขาย เมื่อออกไปแจ้งหนี้ แต่ยังไม่มีการส่งมอบสินค้า ซึ่งรายการขายดังกล่าวทางบริษัทฯและผู้สอบบัญชีได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นรายการขายให้กับลูกค้า จำนวน 19 ราย มูลค่าการขายรวม 17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 3 ของรายได้ขายและบริการในงบการเงินงวดไตรมาส 3/2567 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามลำดับ

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี โดยมีข้อตกลงการสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข Billed and Hold เป็นบางส่วนตามคำขอของลูกค้าเป็นคราว ๆ เท่านั้น โดยในรอบปี 2566 มีมูลค่าการสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข Billed and Hold รวม 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้ขายและบริการรวมในงบการเงินปี 2566 และในระหว่างงวดเก้าเดือนปี 2567 มีมูลค่าสั่งซื้อรวม 69 ล้านบาท ซึ่งเข้าเกณฑ์การบันทึกรับรู้รายได้สำหรับงบการเงินงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 แล้วจำนวน 52 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้ขายและบริการรวมของบริษัท

2. สำหรับรายการขายที่มีข้อตกลงการขายแบบ Billed and Hold ที่เกินกำหนด ซึ่งมีการกลับรายการรายได้จากการขายออกจำนวน 17 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบสินค้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 แล้วคิดเป็นมูลค่าการขาย 11 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ยังคงเหลือรายการที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าตามกำหนดสำหรับลูกค้าเพียง 5 ราย เนื่องจากลูกค้ายังไม่มีความพร้อมเรื่องสถานที่จัดเก็บ โดยคิดเป็นยอดขายที่ยังไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายได้ประมาณ 6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ คาดว่าจะส่งมอบสินค้าได้ครบถ้วน และสามารถรับรู้รายได้ ภายในไตรมาส 4/2567 ทั้งจำนวนสำหรับมูลค่าการขายรวม 17 ล้านบาท

3. สำหรับงบการเงินงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงผลกระทบต่อรายการบัญชีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการกลับรายการขายแล้ว โดยสรุปดังนี้ รายได้จากการขายลดลงจำนวน 17.5 ล้านบาท และต้นทุนขายลดลงจำนวน 14.8 ล้านบาท และผลกระทบต่อรายการบัญชีในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้ ลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 14.2 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 14.8 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1.2 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 4.5 ล้านบาท และส่งผลให้ขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 2.7 ล้านบาท
4. การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับรายการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ (“ผู้สอบบัญชี”) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการขายสินค้าที่แจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า (Bill-and-Hold Arrangement) ซึ่งอาจเข้าข่ายมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและกำหนดมาตรการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้รายงานรายละเอียดเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตามที่มาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด
5. แนวทางดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดมาตรการให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
  - 5.1 ให้บริษัทฯ หรือร่วมกันกับที่ปรึกษาด้านการบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม สำหรับการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่แจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า (Bill-and-Hold Arrangement) ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีกระบวนการในการตรวจสอบที่ชัดเจน รวมถึงจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่สัญญา
  - 5.2 ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับที่ปรึกษาจากภายนอกและผู้สอบบัญชี โดยให้มีผลทันทีในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 นี้ และต่อไปในอนาคต

5.3 ให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าตรวจสอบการทำรายการขายสินค้าที่แจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ส่งมอบสินค้า (Bill-and-Hold Arrangement) เป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) โดยขอแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบ ส่วนการตรวจสอบ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ จะรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สุรจินต์ ทัพพันธ์ชัย)

กรรมการผู้จัดการ